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บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิช่ัน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 

วนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 
ห้องสโรชา ชัน้ 3 โรงแรมสวิสโฮเทล็ เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
...................................................................................................................................................... 

 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบั
ดแูลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน และมีผู้บริหาร
ระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 
 คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก ่

1. นายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย ศริิวิชยกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสมชยั สทิธิชยัศรีชาติ กรรมการผู้จดัการ 
5. นายสมบติั ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร 
6. นายลมิ ฮวีไฮ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการ 
7. นายลมิ เคียฮอง กรรมการ 
8. นายลมิ เคียเม้ง กรรมการ 

 
ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ 

1. นางสาวสวุาทิพย์ พรสวุรรณนภา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก ่

1. นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
2. นางสาวเชาวนี ไชยสงา่ ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทาํหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก ่

1. นางสาวณิชชา มีสขุ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย สาํนกังานกฎหมายอินเตอร์ไทยลอว์ 
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 ทัง้นีไ้ด้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน ได้แก่ คณุธีรเดช จลุอดลุ และ คณุจิตสดุา หอมจิตร ร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจนบัคะแนนในที่ประชมุ ร่วมกบัท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสาํนกังานกฎหมายอินเตอร์ไทยลอว์  ท่ีทําหน้าที่เป็นกรรมการ
ตรวจนบัคะแนนและตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน 
 ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียนเข้าประชมุทัง้หมด 63 ราย แบ่งเป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 24 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม
แทนจํานวน 39 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 268,305,111 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของ
จํานวนหุ้นทัง้หมด ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ 
 ประธานในท่ีประชุมแจ้งว่า บริษัทฯได้เผยแพร่วีดีทัศน์ ก่อนเร่ิมการประชุม เร่ือง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการสง่เสริมความรู้ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน  โดยการสนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
  ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุท่ีเป็น
สถาบนั จงึได้เรียนเชิญนกัลงทนุสถาบนัด้วยตนเองทางโทรศพัท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย และเพื่อเป็นการสง่เสริม
การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาลท่ีดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหา
และเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส ซึง่ได้แจ้งต่อ
หน่วยงานกํากบัดแูล เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ช่ือ www.sisthai.com โดย
ในชว่งระยะเวลาท่ีกําหนดนัน้ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพ่ือพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหา
และคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ จะกระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ ถือหุ้น
ไมน้่อยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุมีมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ี
แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 เจ้าหน้าท่ีอธิบายวิธีการลงคะแนนดงันี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดย
วิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น
เทา่กบัหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้เม่ือท่านลงทะเบียน ใน
กรณีท่ีไม่มีข้อบงัคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานที่ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
 สําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงมีระเบียบปฏิบัติดังนี  ้ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะ
สอบถามทา่นผู้ ถือหุ้นวา่ เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสยีง โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นยกมือ หลงัจากนัน้ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทํา
เคร่ืองหมายเพ่ือลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ และส่งบตัรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทําการบนัทึกคะแนน 
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โดยเจ้าหน้าท่ีจะทําการสแกนแถบบาร์โค้ดบนบตัรลงคะแนน เม่ือดําเนินการครบแล้วจะทําการแสดงผลคะแนนให้ท่านผู้ ถือ
หุ้นเห็น และทา่นประธานท่ีประชมุจะประกาศผลให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ 
 ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงเกิน 
หรือขาดของผู้ รับมอบฉนัทะ หรือแบง่คะแนนในการออกเสยีงนัน้ จะถือเป็นบตัรเสยี  
 การลงคะแนนในวาระ เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทฯจะหยดุพกัการลง
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุชัว่คราว เพื่อให้มีจํานวนเสียงท่ีแน่นอน โดยในวาระนีจ้ะทําการลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดแูลบรรษัทภิบาล และหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการ
พิจารณาใดๆ หากต้องการรักษาสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ขอให้ทา่นลงคะแนนบตัรลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
และมอบให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ส่งบตัรลงคะแนนเม่ือถึงวาระนัน้ๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม 
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ีเหลือยู่ทัง้หมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเลือกตัง้
กรรมการ 
 หลกัจากที่ได้เจ้าหน้าท่ีได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานที่ประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานที่ประชมุแจ้งว่า ในปี 2557 ท่ีผ่านมานัน้ ถือว่าเป็นอีกปีที่ทําธุรกิจยากมาก  เน่ืองจากปี 2557 ก็ยงัเป็นอีกปี
ท่ีประเทศไทยพบกบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีรุนแรงและสง่ผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจอย่างมาก รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ยงัชะลอตวัอยู ่ทําให้นกัทอ่งเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลง อีกทัง้ อตุสาหกรรมไอที ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
โดยตลาดรวมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทัง้ของโลกและของประเทศไทยหดตวัลงติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 เน่ืองจากขาด
นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะทําให้ผู้ ใช้หนัมาใช้ PC มากขึน้ แต่ในทางกลบักนัยงัมีสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนท่ียงัมีการพฒันาให้ดีขึน้ 
เพือ่ให้ผู้ ใช้งานได้ประโยชน์มากขึน้ สนิค้ากลุม่นีย้งัเติบโตขึน้  ทําให้รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตขึน้เลก็น้อย แตบ่ริษัทฯ ก็ยงั
สามารถทํากําไรได้  
 นอกจากนี ้เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตขึน้ ในปี 2557 บริษัทฯ จงึตดัสินใจเข้าไปลงทนุในธุรกิจอีก 2 แห่ง คือ บริษัท นิปปอน 
แพ็ค เทรดดิง้ จํากัด ซึ่งทําธุรกิจสื่อโฆษณา เป็นจํานวนร้อยละ 49 และ บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจัด
จําหน่ายสนิค้าสมาร์ทโฟน ย่ีห้อ วีโก เป็นจํานวนร้อยละ 45 สาํหรับรายละเอียดการลงทนุนัน้ ทางกรรมการผู้จดัการ จะชีแ้จง
รายละเอียด ในวาระท่ี 3 
 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสนบัสนนุบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และถ้ามี
คําถามของผู้ ถือหุ้นที่สง่มาลว่งหน้า เพ่ือถามในท่ีประชมุ โดยปกติจะนําไปตอบคําถามในวาระท่ี 9 ซึง่เป็นวาระอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะ
ได้ลงคะแนนตามวาระท่ีกําหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน สาํหรับปีนีมี้คําถามมา 3 ข้อ ซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
จงึจะขอตอบในวาระท่ี 3 เน่ืองจากเก่ียวข้องกบัผลการดําเนินงานโดยตรง ซึง่จะทําการตอบคําถามโดยกรรมการผู้จดัการ 
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และเน่ืองจากวาระที ่1 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนแตอ่ยา่งใด 
 

  วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 เม่ือวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 
 ประธานที่ประชมุได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 18 เมษายน 2557 
เพือ่ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุติั ตามเอกสารท่ีได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยได้มีการ
เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในรายละเอียดดงักลา่ว 
 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานในท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนน ด้วยวิธียกมอืลงคะแนน 
และวิธีออกเสยีงในบตัรลงคะแนน 
 ในระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จํานวน 7 ราย เป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 372,601 หุ้น 
 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 
 ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 69 ราย จํานวน 268,670,712 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 7,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

  
 วาระที่ 3 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจาํปี 2557 

คณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินของบริษัทในรอบปี 2557 และรับทราบ
รายงานประจําปี 2557 โดยกลา่ววา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 43 กําหนดให้คณะกรรมการจดัทํารายงานประจําปีเพ่ือ
รายงานต่อผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานอยู่ในรายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุแล้ว 
ประธานในท่ีประชุมจึงขอให้กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงและรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
คณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2557 เพือ่ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

กรรมการผู้จดัการรายงานผลการดําเนินงานปี 2557 ว่าจากรายงานยอดขายกลุม่อตุสาหกรรม IT สามารถนํามา
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2557 ยอดขาย PC ทัว่โลกลดลงจากปีก่อน โดยได้ลดลงตอ่เน่ืองกนัมา 3 ปี เม่ือมองภาพรวมจากตลาดโลกอาจ
ลดลงไมม่าก แตส่าํหรับตลาดประเทศไทยนัน้ยอดขาย PC ลดลงมากกวา่ตลาดโลก ทัง้นีย้งัคงมีบางประเทศ เช่น อินเดีย ท่ีมี
ยอดขายเพิ่ม แตใ่นประเทศท่ีมีอตัราการใช้งาน PC เป็นอย่างมากนัน้ ยอดขาย PC จะเร่ิมลดลง สาเหตกุารลดลงเน่ืองจากมี
อปุกรณ์อ่ืนมาทดแทน ซึง่สามารถเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตได้เชน่เดียวกบั PC และ โน๊ตบุ๊ค 

ยอดขายสมาร์ทโฟนทัว่โลกเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.6  เน่ืองจากความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายมากขึน้ ทัง้นี ้
ยอดขายแท็บเลต็เพิม่ขึน้น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากจอภาพของสมาร์ทโฟนมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่บางรุ่นมีขนาดใกล้เคียง
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กบัแท็บแล็ต อีกทัง้สมาร์ทโฟนท่ีมีขนาดจอภาพ 5 นิว้ได้ถกูพฒันาและวางขายกนัอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตนีุจ้ึงทําให้ความ
จําเป็นท่ีจะใช้แทบ็แลต็น้อยลง 

 
เม่ือพิจารณากลุม่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีจําแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนัน้ สามารถอธิบายได้

ดงันี ้
กลุม่ Commercial เป็นสินค้าท่ีเหมาะกบัใช้ในองค์กร เช่น Network, Printer, Server, PC นัน้มียอดขายลดลง

ร้อยละ 5.5 เน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง  
กลุม่ Consumer เป็นสนิค้าท่ีขายสูภ่าคครัวเรือน เช่น PC มียอดขายลดลงร้อยละ 6.1 เน่ืองมาจากหลายปัจจยั

ด้วยกนั เชน่ กําลงัซือ้จากภาคครัวเรือนลดลง การชะลอตวัของภาคเกษตรกรรม หนีค้รัวเรือนท่ีสงูขึน้ รวมทัง้การที่ PC ยงัไม่มี
เทคโนโลยีใหม ่เป็นต้น 

กลุม่ Value Added เป็นสินค้าท่ีขายพร้อมกบัการบริการ และต้องใช้ความชํานาญทางด้านเทคนิค แตส่ามารถ
ทํากําไรได้มากกวา่กลุม่อ่ืน โดยสนิค้ากลุม่นีมี้ยอดขายลดลงร้อยละ 3.4 

กลุม่สมาร์ทโฟน สนิค้ากลุม่นีมี้ความเติบโต ซึง่บริษัทฯ พยายามหากลยทุธ์ท่ีจะเข้าไปในตลาดของสินค้ากลุม่นี ้
และได้ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นเป็นโอกาสท่ีดี เน่ืองจากตลาดสมาร์ทโฟนเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และหลงัจากที่บริษัทฯ 
ได้พยายามใช้กลยทุธ์เพื่อให้เข้าไปอยูใ่นตลาดนี ้จงึทําให้ยอดขายของกลุม่นีเ้พ่ิมขึน้ร้อยละ 71.3  

กลุม่อื่น ๆ ทัง้นีส้นิค้ากลุม่นีจ้ะมียอดขายลดลง  
แตเ่ม่ือมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2557 นัน้มีจํานวน 18,593 ล้านบาท ซึง่เติบโตเลก็น้อยจากปีก่อน  

โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของธรุกิจสมาร์ทโฟน 
นอกจากการดําเนินธุรกิจในแต่ละปีแล้วนัน้ บริษัทฯยังได้รับรางวัลจาก Supplier เน่ืองจากบริษัทฯมีผลการ

ดําเนินงานเป็นท่ียอมรับ จงึถือโอกาสนีนํ้าเสนอรางวลับางสว่นท่ีบริษัทฯ ได้รับให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
รางวลัชิน้แรก เป็นรางวลัจาก EMC ซึง่บริษัทฯ ได้รับคดัเลอืกให้ได้รับรางวลันีจ้ากคูค้่าของ EMC ทัว่โลก  
รางวลัชิน้ท่ี 2 เป็นรางวลั Best Performance and Contribution Partner จาก EMC ซึง่บริษัทฯ ได้รับคดัเลือก

ให้เป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศไทย  
รางวลัชิน้ท่ี 3 ได้รับจาก HP ซึง่เป็นคูค้่าท่ีดําเนินธุรกิจกนัมาอย่างยาวนาน ซึง่ได้รับรางวลั Best Distributor of 

the year สาํหรับกลุม่สนิค้า HP Server  
และรางวลัสดุท้ายท่ีนํามายกตวัอย่างคือ รางวลั Excellent Distributor จาก Qnap ในกลุม่สินค้า Qnap 

Storage 
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับรางวลัจากลกูค้าด้วยเชน่กนั ดงันี ้
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รางวลัแรก ได้แก่ Honorable Partner จาก บมจ. คอมเซเวน่ เน่ืองจากเป็นคูค้่าท่ีช่วยเหลอื และให้คําปรึกษากนั
ด้วยดีตลอดมา  

รางวลัชิน้ท่ี 2 ได้แก่ รางวลัใจถงึ พึง่ได้  
ทัง้นีย้งัมีรางวลัท่ี บมจ. คอมเซเว่น มอบให้กบัพนกังานขายของบริษัทฯ และ รางวลัจาก VMware ซึง่มอบให้กบั

พนกังานของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความสามารถและชํานาญในวิชาชีพ 
   

ทัง้นีย้ังมีเร่ืองต่อเน่ืองจากผลการดําเนินธุรกิจปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยสามารถอธิบาย
ภาพรวมได้ดงันี ้บริษัทฯได้เข้าไปร่วมทนุกบั บจก.นิปปอนแพ็ค เทรดดิง้ (นิปปอนแพ็ค) ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสื่อโฆษณา
ในร้านค้าปลกี Jiffy โดยเม่ือเร่ิมแรกนัน้ บริษัทฯได้เจรจาขายจอภาพโฆษณาให้กบั นิปปอนแพ็ค ซึง่ นิปปอนแพค็ได้ตกลงซือ้
จอภาพ และเสนอให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุด้วย เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกบัด้านนี ้ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณาข้อเสนอและตกลงท่ีจะร่วมทนุ โดยให้ท่ีปรึกษาทางด้านการเงินทําการศกึษา
ด้านการลงทนุนีอ้ย่างละเอียด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้น นิปปอนแพ็ค ร้อยละ 49 โดยเป็นผู้ควบคมุและบริหารงานด้าน
เทคโนโลยี โดยธรุกิจสือ่โฆษณานีจ้ะมีการขยายการโฆษณาไปยงัจดุอ่ืนเพ่ิมเติมอีก 

การร่วมลงทนุใน บจก. วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (วีโก) เน่ืองจากทาง บริษัท วีโก ท่ีฝร่ังเศส ต้องการท่ีจะขยายธุรกิจ 
และไมต้่องการที่จะใช้เฉพาะ Distributor ในการช่วยกระจายสินค้าสูต่ลาดเท่านัน้ แต่ต้องการบริษัทที่จะมาร่วมทนุด้วย ซึง่
ในมมุมองของบริษัทฯเองนัน้ ได้พิจารณาแล้วพบว่า ท่ีผ่านมา บริษัทฯ เองก็พบปัญหาจากการเป็น Distributor เช่นกัน 
กลา่วคือ ช่วงแรกผู้ผลิตจะให้บริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายรายเดียว แต่เม่ือสินค้าขายดีขึน้ ผู้ผลิตก็มีการแต่งตัง้ Distributor 
รายอ่ืนเพิม่เติมเพ่ือมาเป็นทําธุรกิจแขง่กบับริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้เลง็เห็นประโยชน์จากการร่วมลงทนุครัง้นี ้โดยบริษัทฯ 
ได้เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 45 โดยสาเหตหุลกัที่บริษัทฯ ตดัสินใจร่วมลงทนุใน วีโก นัน้ เน่ืองจากตลาดสมาร์ทโฟนเป็น
ตลาดที่ใหญ่มาก มีขนาด 15 – 18 ล้านเคร่ืองตอ่ปี รวมทัง้ประเทศไทยมียอดการใช้สมาร์ทโฟนสงูที่สดุในอาเซียน และตลาด
สมาร์ทโฟนในระดบักลางคอ่นไปถึงลา่ง ยงัไมมี่ผู้ครองตลาดอย่างแน่ชดั จึงเป็นโอกาสสําคญัท่ีทางบริษัทฯ จะได้เข้าสูต่ลาด
ในระดบันี ้นอกจากนีย้งันบัวา่เป็นการขยายบทบาททางด้านการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ อีกด้วย  

 
ทัง้นีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นได้สง่คําถาม ท่ีสอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลการดําเนินงานดงันี ้

1. สถานการณ์การลงทนุ และยอดขายของ วีโก  
  กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้  

- ในชว่ง 2 – 3 เดือนแรกเป็นชว่งทดลองตลาดจงึได้มีการจํากดัลกูค้า หลงัจากท่ีมีสนิค้ามากขึน้ จึงได้เพ่ิม
จํานวนลกูค้า และกระจายสนิค้าสูต่ลาดมากขึน้ จงึทําให้ยอดขายเพิ่มขึน้มาอย่างตอ่เน่ือง แตอ่าจจะยงั
ไมถ่งึเป้าหมาย  
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- ยงัพบปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน เช่น เร่ืองการแข่งขนัท่ีสงู ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่า 
ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ นัน้ บริษัทฯยงัสามารถจดัการได้และยอดขายจะเติบโตขึน้เร่ือยๆ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ได้มุง่เน้นท่ีจะเติบโตอยา่งมัน่คง 

- บริษัทฯ มีการบริการท่ีดี และมีความสมัพนัธ์กบัลกูค้าท่ีดี จะไม่มีการผลกัสตอ็คสินค้าให้กบัลกูค้า และ
ให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนสินค้าให้กบัลกูค้าสําหรับสินค้าท่ีค้างนานและยงัขายไม่ได้ ลกูค้าจึงไม่
มีแรงกดดนัในการสตอ็คสินค้า  

- ยอดขายอาจจะไม่ได้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากบริษัทฯ เน้นยอดขายไปที่ผู้ ใช้จริง ไม่ได้เกิดจาก
ยอดขายท่ีเกิดจากการผลกัดนัสนิค้าไปสตอ็คท่ีลกูค้าซึง่เป็นตวัแทนจําหน่าย 

2. สถานการณ์ของตลาดไอทีในปี 2558 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
- สนิค้าไอทีสาํหรับภาคครัวเรือน มีการชะลอตวัลง โดยมีการคาดการณ์ไว้วา่ยอดขายอาจจะลดลงถงึร้อย

ละ 20  
- สนิค้ากลุม่สมาร์ทโฟน ถกูคาดการณ์ไว้วา่จะเติบโตขึน้อีกร้อยละ 20 
- สนิค้ากลุม่ Commercial จะเติบโตขึน้เลก็น้อย ตามภาวะเศรษฐกิจ 
- สนิค้ากลุม่ Enterprise ถกูคาดการณ์ไว้วา่จะเติบโตมากกวา่ร้อยละ 20 เน่ืองจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 

Virtualization, VDI ท่ีจะมาพฒันาระบบการบริหารจดัการพวก Data Center 
- เมื่อมองภาพรวมแล้ว คาดการณ์ว่ายอดขายของบริษัทฯในปี 2558 จะเติบโตได้เล็กน้อย แต่อย่างไรก็

ตาม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยงัเป็นท่ีน่ากังวล โดยตวัเลขการสง่ออกได้ลดลงในช่วง 2 
– 3 เดือนแรกของปี เชน่เดียวกบัตวัเลขการจดัเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ท่ีลดลงเช่นกนั 

3. เทคโนโลยีใหม่ท่ีเข้าสูต่ลาด และการขายของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้โดยยกตวัอยา่งบางสว่นท่ีสามารถเปิดเผยข้อมลูได้ 
- Internet of Things หรือ M2M ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหมใ่นการเช่ือมต่อของอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก

คอมพิวเตอร์ เช่น Censor ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เนตแบบไร้สาย ซึง่สามารถส่งคําสัง่ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ 
และมีราคาท่ีไมส่งูมากนกั 

- การให้บริการท่ีคิดตามการใช้งาน เช่น ธุรกิจ Cloud, การใช้สมาร์ทโฟนแทนการใช้วิทยสุื่อสารแบบเดิม 
(Walkie – Talkie) ซึง่เหมาะกบัการใช้สื่อสารกนัในกลุม่งานขนาดใหญ่ เช่น แท็กซ่ี ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําลงั
อยูใ่นชว่งทดสอบระบบ และจะนําสนิค้าและบริการออกสูต่ลาดในอีก 2 เดือนข้างหน้า 

- การประชมุทางไกลท่ีมีทัง้ภาพและเสยีงท่ีบริษัทฯ จะขายในรูปแบบของการให้บริการ ซึง่เป็นการประชมุ
ผ่านอปุกรณ์การสื่อสารชนิดตา่งๆ โดยท่ีไม่ต้องเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทฯ อยู่ในระหวา่งการทดลองขายและ
บริการให้กบัลกูค้าบางราย 
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ประธานที่ประชมุกลา่วเพิ่มเติมวา่ ในขณะท่ีตลาดชะลอตวัลง แตบ่ริษัทฯ ยงัเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าชัน้นําอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในด้านสมาร์ทโฟน บริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านการทําธุรกิจสินค้าประเภทนีค้อ่นข้างมาก ไม่วา่จะเป็น 
HTC หรือ Blackberry โดยเฉพาะการดแูลเร่ืองศนูย์บริการ และในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทนุและพฒันาแบรนด์
สมาร์ทโฟนของตวัเอง  

สรุปโดยภาพรวม ธุรกิจไอทียงัดําเนินต่อไปได้อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากธุรกิจสมาร์ทโฟนท่ีมีขนาดตลาดท่ีโตขึน้ อีกทัง้
ธุรกิจไอทีมีการพฒันาตามการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป และธุรกิจ Cloud ท่ีบริษัทฯ มีการขายและให้บริการ Cloud ให้กบั
หลายภาคสว่นเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปีแล้ว บริษัทฯจงึสามารถเติบโตได้เป็นอยา่งดี 

ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
คณุวฒิุชยั ได้สอบถาม ดงัตอ่ไปนี ้
1. กําไรสทุธิ (Net Profit) ประจําปี 2558 จะมีจํานวนประมาณเทา่ไร 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- โดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจท่ีมียอดขายท่ีเป็น Volume จะมีกําไรไม่สงูมาก แตด้่วยระบบการบริหารจดัการ และ
โครงสร้างของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิภาพจงึสามารถดําเนินการได้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีบ้ริษัทฯได้พยายามจดัหา
สินค้าใหม่ท่ีมีกําไรสงู เช่น สินค้ากลุม่ Value Added ท่ีกําไรมากกวา่ร้อยละ 1 แต่ปริมาณการขายยงัไม่สงู
มากนกั มาจําหน่ายเพ่ิม รวมทัง้เพ่ิมบคุลากรสําหรับสินค้ากลุม่นี ้เช่นเดียวกบัสินค้ากลุม่ Consumer ท่ีสินค้า
ใหญ่จะมีกําไรน้อย แต่สินค้าชิน้เล็กจะมีกําไรมาก ทัง้นี ้กําไรในภาพรวมจะขึน้อยู่กับสดัส่วนของการขาย
สินค้า  จงึยากท่ีจะคาดการณ์ได้ในขณะนี ้แตท่ัง้นีบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงการเพ่ิมยอดขายของสินค้ากําไรสงูเป็น
หลกั 

2. สาํหรับธุรกิจสมาร์ทโฟน นอกจากท่ีบริษัทฯได้นํา แบรนด์วีโก เข้ามาจําหน่ายแล้ว ยงัมีแบรนด์อ่ืนท่ีบริษัทฯ นํามา
จําหน่ายเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- บริษัทฯ ยงัไม่มีการร่วมทนุกบัแบรนด์โทรศพัท์อื่นนอกจากวีโกในปีนี ้เน่ืองจากในปีแรก วีโกยงัไม่มีผลกําไร 
จากการลงทุนท่ีค่อนข้างมาก บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการลงทุนนีน้ับว่าเป็นโครงการใหญ่จึงต้องการให้
มองเห็นกําไรให้ชดัเจนก่อน จงึจะวางแผนที่จะลงทนุในโครงการอื่นตอ่ไป 

- การจําหน่ายสนิค้าเพ่ิมนัน้เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีบ้ริษัทฯกําลงัหาสินค้าท่ีแตกตา่งจาก
สินค้าไอทีกลุ่มเดิมท่ีเพ่ิมเติมจากท่ีบริษัทฯขายอยู่แล้ว และสําหรับสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนนัน้กําลงัมีแบรนด์
ใหม่เข้ามา 2 – 3 แบรนด์ แต่ไม่ใช่สินค้าหลกั เช่น สมาร์ทโฟนท่ีมีลกัษณะการทํางานคล้ายกับ Walkie – 
Talkie ท่ีมีลกัษณะทนทานและใช้ได้กบั Software ท่ีบริษัทฯขายอยู่ ซึง่จะเป็นสินค้าท่ีเหมาะกบัการขายให้กบั
โครงการ 
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3. สว่นแบง่ตลาดของวีโกเม่ือเทียบกบัแบรนด์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ขายอยู ่ได้มีการคาดการณ์ไว้เป็นจํานวนเทา่ไร 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- สว่นแบง่ตลาดของวีโกนัน้ คาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ 5 ในปีแรก 
4. ขอให้อธิบายลกัษณะของสินค้าใหม่ท่ีได้ระบใุนรายงานประจําปี เช่น CTH, Nutranix รวมทัง้สถานการณ์ตลาด
โดยรวมของสนิค้าเหลา่นี ้
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- Nutranix เป็น Server ชนิดใหม่ที่ใช้กบัโครงสร้างของ Cloud ซึง่นบัว่าเป็นวิธีการเก็บข้อมลูแบบใหม่ และ
สามารถใช้ระบบปฏิบติัการวินโดว์ผ่าน Server ได้ อีกทัง้ข้อมลูทัง้หมดถกูบรรจุอยู่ที่ส่วนกลาง จึงลดการ
ร่ัวไหลของข้อมลูได้ และนบัว่าบริษัทฯ ประสบความสําเร็จกบัสินค้านีเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของลกูค้า 

- Parallels เป็น Software ท่ีใช้กบั Apple ซึง่เป็น Software ท่ีจะทําให้ใช้ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ร่วมกบัแมคอิน
ทอชได้โดยท่ีไม่ต้องเปิดเคร่ืองใหม่ ทัง้นีย้อดขายยงัไม่สงูมากนกั เน่ืองจากภาคครัวเรือนไม่นิยมใช้ จะใช้ใน
ภาคธุรกิจเป็นสว่นใหญ่ แตมี่ผลกําไรดี 

- RSA เป็นระบบความปลอดภยัชัน้สงู ในการจดัการความปลอดภยัของข้อมลูจากอิสราเอล แตมี่ราคาสงู และ
บริษัทฯอยูใ่นชว่งของการเสนอขายสนิค้า 

- CTH เป็นสินค้าประเภทสื่อ และอยู่ในช่วงทดลองขาย ซึง่จะคิดค่าบริการเป็นรายเดือน และได้ร่วมกบั Wiko 
ในการให้ดาวน์โหลด Application ซึง่สามารถรับชมสือ่ฟรีเป็นเวลา 3 หรือ 6 เดือน ซึง่บริษัทฯกําลงัอยู่ระหวา่ง
เจรจาตกลง และเม่ือครบกําหนดแล้วลกูค้าสามารถตดัสนิใจท่ีจะซือ้ Application ได้ โดยบริษัทฯจะได้รับสว่น
แบง่ด้วย สาํหรับสภาพตลาดนัน้ยงัเร็วเกินไปท่ีจะคาดการณ์ได้ในตอนนี ้

 
คณุ อดิเรก ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทฯ ได้มีการทํา Business Plan ในการลงทนุในนิปปอนแพค็ เพ่ือท่ีจะให้ทราบถงึระยะเวลาการคืนทนุ และจะ
มีการลงทนุตามการขยายตวัของธุรกิจนีห้รือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- บริษัทฯ ได้ทํา Business Plan และมีการประเมินการลงทนุหลายครัง้ ทัง้ประเมินด้วยคณะทํางานในหลายๆ
แง่มุมแล้ว พบว่าการลงทุนนีจ้ะมีผลกําไรตอบแทนได้ จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้มอบหมายที่ปรึกษาทางการเงินท่ีมีใบอนญุาตประเมินการลงทุนนีอี้กครัง้  
จากผลการประเมินนัน้พบว่า ธุรกิจนีส้ามารถลงทุน และทําผลกําไรให้กับบริษัทฯ ได้ และตามรายงานนัน้ 
พบว่าการมีการคืนทนุในระยะเวลาท่ีน่าพอใจ ซึง่ในช่วงแรกนัน้อาจจะต้องลงทนุเพิ่มอีกเลก็น้อย สําหรับ 150 
สาขาแรกนี ้จะทยอยได้รับผลตอบแทนคืนมาบ้างในปีนี ้สว่นในกรณีที่มีการขยายโครงการเพิ่มไปยงัจดุอ่ืนอีก
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อาจจะพิจารณาแยกต่างหาก โดยเงินทนุของนิปปอนแพ็ค จํานวน 20 ล้านนัน้ บริษัทฯ ลงทนุในสดัส่วนร้อย
ละ 49 และจะมีการใช้เงินกู้ เล็กน้อย เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าจะได้รับผลตอบแทนคืนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ประธานในท่ีประชมุกลา่วเพ่ิมเติมวา่ บริษัทฯ เป็นผู้ขายจอภาพให้กบันิปปอนแพ็ค และให้บริการทางด้านเทคนิค ซึง่
ถ้ามีการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ก็สามารถขายสนิค้าและให้บริการเพ่ิมเช่นกนั 
2. กําไรขัน้ต้นของสมาร์ทโฟนวีโก ซึง่นบัวา่เป็นแบรนด์ท่ีพฒันาเองนัน้จะมีจํานวนร้อยละเทา่ไร 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

- กําไรขัน้ต้นของสมาร์ทโฟนวีโกแบง่ออกเป็น 2 สว่น โดยสว่นแรกเป็นของบริษัทยอ่ย Qool ซึง่เป็นกําไรจากการ 
Distribution นัน้มีจํานวนไมม่าก ประมาณร้อยละ 4-5 ทัง้นีกํ้าไรท่ีได้ไม่น้อยกวา่ผู้ผลิตรายอ่ืน เช่น Samsung 
หรือ Acer  โดยอาจจะมากกวา่เล็กน้อย ซึง่เป็นธรรมชาติของธุรกิจนี ้แต่สําหรับกําไรขัน้ต้นในส่วนของวีโกท่ี
เป็นผู้ผลิตนัน้จะคอ่นข้างสงู โดยประมาณมากกว่าร้อยละ 10 ถึงแม้วา่กําไรขัน้ต้นจะสงู แต่วีโกยงัมีคา่ใช้จ่าย
ในการลงทุน โปรโมทแบรนด์ ในช่วงแรก โดยเฉพาะด้านการโฆษณา ซึ่งอาจต้องลงทุนเพ่ิม และเกิดผล
ขาดทนุในปีนี ้ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ควบคมุไมใ่ห้เกิดผลขาดทนุท่ีสงูมากนกั 
 

เน่ืองจากวาระท่ี 3 เป็นวาระการรายงานเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนแตอ่ยา่งใด 
 

 วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จดัการสรุปงบการเงินประจําปี 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ให้ท่ีประชมุรับรอง 
ซึง่มีรายละเอียดประกอบในรายงานประจําปี 2557 ท่ีได้จดัสง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการผู้จดัการรายงานสรุปงบการเงินประจําปี 2557 ดงันี ้
  งบกาํไรขาดทุน 

- รายได้รวมปี 2557 มีจํานวน 18,593 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 1.3 
- คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นลดลงจากปีก่อน โดย

ภาพรวมนัน้ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาภาพรวมนัน้ พบวา่คา่ใช้จา่ยรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.4 
- กําไรจากการดําเนินงานมีจํานวน 184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 
- กําไรเบ็ดเสร็จรวมมีจํานวน 189 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของการตัง้สํารองผลประโยชน์พนกังาน

จํานวน 4.5 ล้านบาท จงึทําให้กําไรเบด็เสร็จรวมมากกวา่กําไรสทุธิ 4.5 ล้านบาท 
- เม่ือเปรียบเทียบจากกําไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมีกําไรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.8 ซึ่งนับว่ามีผลกําไร

ใกล้เคียงกบัปีก่อน 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
- เงินสดมีจํานวน 109 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีลกูค้าโอนชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้ปีเป็น

จํานวนมาก จงึทําให้มีเงินสดคงเหลอือยูใ่นบญัชีธนาคารอยูค่อ่นข้างสงู 
- ลูกหนีก้ารค้าจํานวน 1,951 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก จํานวน 2,298 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็น

ระยะเวลาเก็บเงินเฉลีย่ 46.6 วนั 
- สนิค้าคงเหลอืจํานวน 1,975 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากก่อนสิน้ปีมีสนิค้าโครงการเข้ามา ซึง่

ได้ทยอยลดลงในไตรมาส 1 นี ้
- สนิทรัพย์หมนุเวียนโดยภาพรวมมีจํานวน 4,500 ล้าน ซึง่ใกล้เคียงจากปีที่แล้ว 
- อปุกรณ์มีจํานวน 120 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์ 
- สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ ซอฟแวร์ มีจํานวน 39 ล้าน เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีก่อน เน่ืองจากมีการซือ้

ซอฟท์แวร์เพิม่ 
- สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีไมค่อ่ยเปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
- รวมสนิทรัพย์ในปี 2557 เทา่กบั 5,045 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบัปีก่อน 
- เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินมีจํานวน 2,427 ล้านบาท จากปีก่อน 2,573 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน

เลก็น้อย 
- เจ้าหนีก้ารค้ามีจํานวน 804 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย ซึง่ปีก่อนมีจํานวน 801 ล้านบาท 
- ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากผลกําไรสะสม จาก 1,369 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,487 ล้านบาทในปี 

2557 
งบกระแสเงนิสด 
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีจํานวน 365 ล้านบาท ซึ่งดีขึน้จากปีก่อนซึ่งกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานติดลบจํานวน 243 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้า และการ
เพ่ิมขึน้ของสนิค้าคงเหลอื 

กรรมการผู้จดัการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2557 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเง่ือนไข 
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั รวมทัง้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

ประธานในท่ีประชมุขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเก่ียวกบังบ
การเงินประจําปี 2557  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความตัง้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสตัย์ และระมดัระวงั โดยพิจารณาความขดัแย้งในการทํารายการค้า รวมทัง้ความโปร่งใสในการทําดําเนินการ 
อย่างเช่น การพิจารณาการลงทุนในกิจการร่วมค้าต่างๆ และการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งต้องมีการ
รายงานเป็นประจําทุกเดือน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน โดยกรรมการทุกท่านเข้า
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ประชุมครบทุกครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อซักถามในประเด็นการ
บริหารงานต่างๆ รวมทัง้ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวกบัความสําเร็จของธุรกิจ ซึง่คณะกรรมการได้ทําหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้กล่าวมานัน้ ตลอดจนรายละเอียดด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ทําให้
คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจในประสทิธิภาพการตรวจสอบ และบริษัทฯ มีหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในใหม ่ซึง่มีคณุสมบติั
ท่ีจะทําให้งานตรวจสอบภายในพฒันาย่ิงขึน้ นอกจากนีย้งัมีการส่งพนกังานฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าอบรมทําให้มีความรู้
ความสามารถ และสนบัสนนุงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบมากขึน้ด้วย  

สําหรับการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลกัในการสอบทาน นอกจากนีย้งัได้ยงัได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดย
ไม่มีผู้บริหารเข้าประชุม เพ่ือซกัถามถึงรายละเอียดในงบการเงิน เพ่ือให้ทราบว่ามีรายการใดที่มีข้อสงสยั หรือมีสิ่งท่ีต้องให้
ความสาํคญัหรือไม ่

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี ้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน
รวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้ สอบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข ซึ่งขอนําเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณา 

ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
คณุสายสมร ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. รายได้ท่ีได้รับจากการสง่เสริมการขายนัน้ รวมรายได้ท่ีได้รับจาก Vendor เชน่ Rebate รายไตรมาส แล้วหรือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

-  Rebate จะถกูจดัประเภทรายการเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็น Rebate ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินค้า จะนําไปลด
ต้นทนุสินค้า สว่น Rebate ท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาด จะเป็นรายได้จากการสง่เสริมการขาย 

2. Rebate ท่ีได้จา่ยออกไปให้กบัลกูค้านัน้ได้บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในการขาย หรือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- Rebate ในสว่นท่ีจา่ยให้กบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าจะนําไปปรับปรุงต้นทนุเชน่กนั 
คณุอดิเรก ตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอแสดงความคิดเห็นดงันี ้
จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
นัน้ ขอแสดงความช่ืนชมในความเป็นอิสระ และการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการจดัให้มีการ
ประชมุตา่งๆเพ่ือซกัถามและตรวจสอบอยา่งแท้จริง ซึง่แสดงถงึการมีธรรมาภิบาลเป็นอยา่งสงู 
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คณุวฒิุชยั ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. ทางฝ่ายบริหารมีวิธีในการลดดอกเบีย้เงินกู้ ได้อีกหรือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- ในระยะยาวบริษัทฯ จะมีเงินกู้ ยืมลดลง เน่ืองจากมีกําไรสะสม แต่เน่ืองจากในระยะท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการ
จ่ายเงินปันผล จึงอาจทําให้ยงันํากําไรไปลดดอกเบีย้ได้ไม่มากนัก ทัง้นีอ้ตัราการกู้ ยืมของบริษัทฯ ยงัอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 

- วิธีในการลดดอกเบีย้เงินกู้ ยืมนัน้ สามารถทําได้ 2 – 3 วิธี ได้แก่ 1) การต่อรองลดอัตราดอกเบีย้ ซึ่งได้
ตรวจสอบข้อมลูแล้ววา่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของบริษัทฯ อยูใ่นอตัราท่ีต่ํา จงึอาจต่อรองกบัสถาบนัการเงินได้
ค่อนข้างยาก 2) การลดลูกหนีก้ารค้า ซึ่งดําเนินการได้ยาก และบริษัทฯได้มีการเรียกเก็บหนีท่ี้ค่อนข้าง
ระมัดระวังแล้ว 3) การลดสินค้าคงเหลือ ซึ่งสามารถทําได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องระมัดระวังเร่ืองการรักษา
ความสมัพนัธ์กบั Supplier ซึง่การลดสนิค้าคงเหลือนี ้ทางบริษัทฯ คิดวา่ทําได้ โดยจะทยอยลดสนิค้าลง 

2. สถานการณ์ของกรณี Hardware House เป็นอยา่งไรบ้าง 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้

- ในด้านคดีแพ่งนัน้ ได้มีการพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว และอยู่ในขัน้ตอนท่ีนําทรัพย์มาแบ่งเฉลี่ยให้กบัเจ้าหนี ้
และบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามกระบวนการของศาลล้มละลายตอ่ไป 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว  
ประธานในท่ีประชมุกลา่วว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ปี 2535 ท่ี

กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติังบดลุ หรือท่ีเรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และบัญชีกําไรขาดทุน หรือท่ีเรียกใหม่ว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

ประธานที่ประชมุขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนน เพ่ือรับรองงบการเงินดงักลา่ว 
ในระหวา่งการประชมุมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 7 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 168,511 หุ้น 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเอกฉนัท์ รับรองงบการเงินประจําปี 2557 
  
 ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 77 ราย จํานวน 268,846,223 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล สาํหรับ
ผลการดาํเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานในท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไร
สทุธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และจากผลกระทบทัง้จากเศรษฐกิจใน
ประเทศและจากอตุสาหกรรมไอทีท่ีหดตวัลงในปี 2557 ท่ีผ่านมา สง่ผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เลก็น้อย แตอ่ย่างไรก็
ตาม โดยรวมแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีกําไร และสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ มีกําไรสทุธิปี 2557 จํานวน 184.09 
ล้านบาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสม  
 นอกจากนี ้ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั เมื่อบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
เข้าเป็นทนุสาํรองของบริษัท ในอตัรา ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิจนกวา่ทนุสํารองจะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สําหรับทนุ
จดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองของ
บริษัทเป็น จํานวน 35,019,865.50 บาท ซึง่ครบตามจํานวนร้อยละ 10 ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว เงินกําไรสว่นท่ีเหลือ ให้
เก็บเป็นเงินกําไรสะสม เพ่ือกิจการต่อไป ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุติัจา่ยเงินปันผลดงันี ้ 
 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สําหรับหุ้นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 70,039,731 บาท เงินปันผลท่ีจ่ายนีเ้มื่อเทียบกบักําไรสทุธิ จะคิดเป็นร้อยละ 38.05 ซึง่เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกั
ภาษี ณ ท่ีจา่ยตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยผู้ ท่ีได้รับเงินปันผล สามารถนําไปเครดิตภาษีได้ ซึง่บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลจาก
กําไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2558 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ซึง่การจ่ายเงินปันผลในอตัราข้างต้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ ซึง่ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุสามญัประจําปี  
 ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามรายละเอียดของวาระนี ้  

ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ และออก
เสยีงลงคะแนนเพือ่อนมุติัจา่ยเงินปันผลตามรายละเอียดท่ีนําเสนอ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสียงเอกฉันท์ อนมุติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอตัราท่ี

ประธานที่ประชมุแจ้ง 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 77 ราย จํานวน 268,846,223 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ จินดา

สงวน นายสมบัต ิปังศรีนนท์ และ นายลมิ เคียฮอง 
 ประธานที่ประชมุแจ้งว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 กําหนดว่า ในการประชมุสามญัประจําปี กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม โดยในปี 2558 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่านด้วยกนั คือ นายสวิุทย์ 
จินดาสงวน นายสมบติั ปังศรีนนท์ และนายลิม เคียฮอง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายตามหลกัการกํากับดแูล
กิจการที่ดี เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทําการพิจารณาอย่างเต็มท่ี กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถกูเสนอช่ือเพ่ือ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในวาระนี  ้จะขอออกจากที่ประชุม และขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นประธานท่ีประชมุเพ่ือดําเนินการในวาระนี ้พร้อมทัง้นําเสนอรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
รายช่ือผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือพิจารณารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยได้กําหนดช่องทาง และหลกัเกณฑ์ พร้อม
กบัแจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วไม่
มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือมายงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้
พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบติัตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 เห็นสมควรนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือก 
นายสวิุทย์ จินดาสงวน, นายสมบติั ปังศรีนนท์ และนายลิม เคีย ฮอง กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เพือ่ชว่ยพฒันาบริษัท โดยเลอืกตัง้ นายสวุิทย์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล
เลือก นายสมบติั ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็น
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ซึง่ท่ีผ่านมาทัง้ 3 ท่าน ได้มีสว่นร่วมเป็นอย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่
ละท่านได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแล้วในหนงัสือเชิญประชมุ  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชมุเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งรักษาการแทนประธานท่ีประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ และออก
เสยีงลงคะแนนเพือ่เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายสวิุทย์ จินดาสงวน นายสมบตัิ ปังศรี
นนท์ นายลมิ เคีย ฮอง กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ โดยมีผลการลงคะแนนรายบคุคลดงันี ้

 
 ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภบิาล   
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เหน็ด้วย 74 ราย จํานวน 268,367,960 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.82 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 478,153 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.18 

  
 
  ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เหน็ด้วย 74 ราย จํานวน 247,610,953 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 92.10 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 21,235,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 7.90 

  ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลมิ เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
เหน็ด้วย 73 ราย จํานวน 268,404,088 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.84 

ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 3 ราย จํานวน 442,025 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.16 

 
  หลงัจากท่ีประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ท่ีประชุมได้เชิญ นายสวิุทย์ จินดาสงวน นาย
สมบติั ปังศรีนนท์ และ นายลิม เคียฮอง เข้าร่วมประชมุอีกครัง้ เพ่ือดําเนินการประชมุตอ่ไป และเชิญคณุสวิุทย์ จินดาสงวน
เป็นประธานในท่ีประชมุตอ่ไป 
  
 วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2558 
 ประธานที่ประชมุแจ้งว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2558 ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 7,000,000 บาทตอ่ปี และได้เชิญประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทนกลา่วถงึหลกัเกณฑ์ ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2558  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า หลกัเกณฑ์ ในเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามเดิม 
แตข่อปรับวงเงินรวมเพิม่ขึน้จากเดิม ไม่เกิน 6,000,000 บาทตอ่ปี เป็น ไม่เกิน 7,000,000 บาทตอ่ปี เพ่ือความเหมาะสมตาม
แนวปฏิบติัท่ีดดีงันี ้

1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร และกรรมการอิสระเทา่นัน้ 

2. พิจารณา ภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบติัในอตุสาหกรรมเดียวกนั  
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3. ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ท่ีมีเพ่ิมขึน้ จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ท่ีกํากบัดแูลบริษัทจดทะเบยีนท่ีมีเพิม่ขึน้ 
 องค์ประกอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยสามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2558 (ปีที่เสนอ) 2557 
เงินประจําตําแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน   
    ประธานกรรมการ 30,000.00 30,000.00 
    กรรมการ 15,000.00 15,000.00 
    หมายเหต ุยกเว้นกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร ซึง่ได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยูแ่ล้ว 
เงินประจําตําแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน   
    ประธานกรรมการ 32,500.00 32,500.00 
    กรรมการ 25,000.00 25,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ   
    ประธานกรรมการ 13,500.00 13,500.00 
    กรรมการ 9,900.00 9,900.00 
เบีย้ประชมุกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเสีย่ง   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
หมายเหต ุ 

1. เงินรางวลัพิเศษ จะมีการจ่ายรางวลัพเิศษให้กบักรรมการที่ไมใ่ชก่รรมการท่ีเป็นผู้บริหารปีละครัง้ ตาม
ผลการดําเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาตามหวัข้อท่ีกําหนด
ขึน้ 

2. บริษัทฯ ไมมี่นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ในลกัษณะ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจาก เงินประจําตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุ และเงินรางวลัพเิศษประจําปี 
ตามท่ีได้เสนอข้างต้น 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกลา่วเพ่ิมเติมว่า รายละเอียดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน
กรรมการทัง้หมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชมุ เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า ทัง้นีไ้ด้มีการเปิดเผย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการตามข้อเสนอตอ่ไป 
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 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กบักรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชดัเจน โดยประเมินตามหลกัเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทฯ เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 ประธานท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 ทัง้นีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพ่ืออนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยตามท่ีได้
นําเสนอ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก อนมุติัอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามอตัราท่ีประธานท่ีประชมุแจ้ง 

 
 ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 76 ราย จํานวน 268,691,073 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.94 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 155,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบนําเสนอตอ่ไป 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งวา่ จากการพิจารณาถงึความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในระดบัมาตรฐาน
ท่ีเป็นสากล และผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา โดยมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี ดงันี ้

คณุวรรณาพร   จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4098 หรือ 
   คณุสรีุย์รัตน์      ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ 
   คณุเอกสทิธ์ิ      ชธูรรมสถิตย์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195  

 ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ทา่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ ไมม่ีสว่นได้สว่นเสยีใดๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด รวมถงึไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จงึมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ โดยคณุเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือในงบ
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การเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2548 ถงึปี 2552 และประจําปี 2555 ถงึปี 2557 และคณุสรีุรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบญัชี
ท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2553 
 และคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานําเสนอผู้ ถือหุ้น 
อนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,335,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จํานวน 80,000 บาท 
โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปฏิบติังาน คา่บริการดงักลา่วมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบังาน
ตรวจสอบท่ีเพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2257 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ย
อ่ืนท่ีไมใ่ชค่า่สอบบญัชีอีก เป็นจํานวน 125,000 บาท 
 ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอีกด้วย โดยมีคา่สอบบญัชีประจําปี 
2558 ดงันี ้

  บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 130,000 บาท เทา่กบัปี 2557  
  บริษัท คลู ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 385,000 บาท เพิม่ขึน้ 35,000 บาท จากปี 2557    
  บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน  180,000 บาท เพิม่ขึน้ 100,000 บาทจากปี 2557  
  รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเทา่กบั 695,000 บาท เพ่ิมขึน้ 135,000 บาทจากปี 2557  
ประธานที่ประชมุแจ้งวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร

นําเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 
และพจิารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีทา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอ  

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 

 คณุวสนัต์ ได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้
 1. ค่าสอบบญัชีเม่ือสองปีก่อนไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่ในปีนีม้ีจํานวนท่ีเพ่ิมขึน้ จึงคิดว่าสมควรพิจารณาผู้สอบบญัชี
จากบริษัทฯอื่นด้วยหรือไม ่
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตอบคําถามดงันี ้

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสอบบญัชีรายอ่ืนเสนอคา่สอบบญัชีแล้ว แต่ไม่มีบริษัทฯ ใดเสนอค่าสอบ
บญัชี ยกเว้น บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

- บริษัทฯ ได้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้สอบบญัชีแล้ว และเน่ืองจากมีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในส่วนของการเพ่ิมขึน้ของมาตรฐานต่างๆ 
และการเพ่ิมขึน้ของค่าสอบบญัชีแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มขึน้ของค่าสอบบญัชีนีไ้ม่ได้เป็นสดัส่วนท่ีสงู
มาก ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งสงูสดุ 

 2. ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยไม่ได้แสดงรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ จึงขอแสดงความเห็นให้มีการเพิ่ม
รายละเอียดสว่นนีใ้นครัง้ตอ่ไป 
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  ประธานที่ประชมุกลา่วขอบคณุสาํหรับข้อคิดเห็น และรับจะไปดําเนินการตอ่ไป  
  ไม่มีผู้ ถือหุ้ นอ่ืนสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและใบ

ลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 76 ราย จํานวน 268,691,073 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.94 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 155,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

  
 วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คําถามท่ีผู้ ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และคําถามบางส่วนได้มีการตอบคําถามไปแล้วในวาระ
รับทราบผลการดําเนินงาน หรือวาระท่ี 3 ทัง้นีจ้งึได้ถือโอกาสนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม 
 คณุวฒิุชยั แสดงความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้
 1. การลงสื่อโฆษณาโทรทศัน์จะมีคา่ใช้จ่ายสงู จึงเสนอความเห็นให้พิจารณาเปรียบเทียบยอดขายวีโกกบัคา่ใช้จ่าย
ในการลงสื่อโฆษณาโทรทศัน์ด้วยวา่เหมาะสมหรือไม ่หรือให้มีการหาช่องทางการโฆษณาอื่น เช่น Social Media หรือการ 
บอกเลา่ปากตอ่ปาก เพือ่ท่ีจะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยลง 
 กรรมการผู้จดัการกลา่ววา่ บริษัทฯ เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะ และจะนําไปพจิาณา 
 2. ปัจจบุนัมีนกัลงทนุติดตามหุ้นของบริษัทฯคอ่นข้างน้อย จงึเสนอให้มีการร่วมงาน Opportunity Day และจดัให้มี
การเย่ียมชมบริษัทฯ   
 กรรมการผู้จดัการกลา่วว่า จะดําเนินการเร่ืองการร่วมงาน Opportunity Day ในปีนี ้และสําหรับการเย่ียมชมบริษัทฯ
นัน้ จะดําเนินการเช่นกนั และหลงัจากเตรียมความพร้อมแล้ว จะแจ้งกําหนดการให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีก
ครัง้  
 คณุอดิเรก ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. เร่ืองการตอ่ต้านทจุริต (Anti-Corruption) โดยเม่ือปีท่ีแล้วบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมแล้ว จงึสอบถามถึง
ความคืบหน้าถงึโครงการนีว้า่เป็นอยา่งไร 
 ประธานที่ประชมุตอบคําถามดงันี ้

- หลงัจาการประกาศเจตนารมณ์แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ปรึกษากบัทาง IOD เพ่ือดแูลเร่ืองรูปแบบ และอยูใ่น
ระหวา่งการดาํเนินการ โดยเร่ิมจาก การได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณของพนกังานบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการทจุริต โดยมุง่เน้นเร่ือง CG in Process ซึง่บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการตอ่ต้านทจุริต
เป็นอยา่งสงู 
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 คณุวสนัต์ แสดงความคิดเห็น และสอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. จากในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั บริษัทฯ จะมีการเปลีย่นแปลงด้านใดที่จะทําให้บริษัทฯ อยูร่อด 

 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามตอ่ไปนี ้
- บริษัทฯ คาดการณ์วา่หน่วยงานบางสว่นของบริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง แตจ่ะถกูชดเชยโดยการ

เติบโตของยอดขายสมาร์ทโฟน โดย สนิค้ากลุม่ Commercial จะมียอดขายเพิม่ขึน้อีกเลก็น้อย  
- โดยภาพรวมยอดขายจะใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้ว อาจจะเพ่ิมยอดขายได้เลก็น้อย ทัง้นีบ้ริษัทฯได้พยายาม

จดัสรรบคุลากรไปให้กบัหน่วยงานที่เติบโตได้ 
2. ความเห็นต่อสภาวะการเมืองของประเทศไทยของผู้บริหารเป็นอย่างไร และมีมาตรการของรัฐในปัจจุบนัท่ีจะ

กระทบกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือไม ่
ประธานในท่ีประชมุตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

- เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์จึงไม่เหมาะสมในการตอบคําถามในเร่ืองการเมือง แต่
สาํหรับมาตรการของรัฐนัน้ ไมมี่มาตรการใดกระทบกบัอตุสาหกรรมไอทีมากนกั  

กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
- งานโครงการของรัฐตา่งๆอาจมีการชะลอตวั บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบบ้างในกรณีดงักลา่ว ทัง้นีย้งัมีผล

ในเชิงบวกกบับริษัทฯ ในเร่ืองของ 4G ซึง่บริษัทฯจะได้รับประโยชน์ในการขายสมาร์ทโฟน นอกจากนีใ้นด้าน
ของ Digital ท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการตื่นตวัมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลในเชิงบวกกบับริษัทฯ และอตุสาหกรรมไอที
เชน่กนั 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุจงึขอเป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษัทในการกลา่วขอขอบคณุ
ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 
 

 
                                             ลงช่ือ.............................................................ประธานที่ประชมุ 

                                                             (นายสวิุทย์ จินดาสงวน) 
 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................................เลขานกุารบริษัท 

   (นายสมบติั ปังศรีนนท์) 


